

Số: /STTTT-TTBCXB
V/v hướng dẫn một số nội dung tuyên
truyền (Từ tuần 4, tháng 5/2021)

Đắk Nông, ngày tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị;
- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố.

Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, căn cứ vào những nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của cơ quan cấp trên, từ tuần 4- tháng 5 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết (theo Công văn số 2390/UBND-KGVX ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh)

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm 2021 đến nay cả nước ghi nhận 22.074 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 05 trường hợp tử vong: Phú Yên (2), Bình Dương (1), Sóc Trăng (1), TPHCM (1). So với cùng kỳ năm 2020, số người mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 12,7%, tuy nhiên số tử vong tăng 02 trường hợp.

Tại tỉnh Đắk Nông, tính đến ngày 09/5/2021, toàn tỉnh ghi nhận 37 trường hợp mắc tại 8/8 huyện, thành phố: Đắk Song (12 ca), Đắk Glong (07 ca), Cư Jút (07 ca), Krông Nô (03 ca), Gia Nghĩa (03 ca), Đắk Mil (02 ca), Tuy Đức (02 ca), Đắk R'Lấp (01 ca); không có trường hợp tử vong, so với cùng kỳ năm 2020, số người mắc giảm 65,4%.

Nhằm tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông để người dân hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết như lật úp dụng cụ chứa nước không sử dụng, diệt loăng quăng, bọ gậy, nằm màn, chống muỗi đốt.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết và hướng dẫn khi mắc bệnh không tự điều trị tại nhà, phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Tập trung truyền thông trước và trong khi triển khai các chiến dịch diệt loăng quăng, bọ gậy và chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi để người dân biết, phối hợp thực hiện.

2. Tuyên truyền Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (theo Kế hoạch số 347/KH-BCĐ ngày 13/5/2021 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa)

Nhằm tuyên truyền Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chú trọng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bon, tổ dân phố văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, phường, thị trấn văn minh đô thị.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về Phong trào. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gương “người tốt, việc tốt” tạo hạt nhân tích cực cho Phong trào, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh. Xây dựng và phát huy lối sống “Một người vì mọi người, mọi người vì một người”.

3. Tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em (theo Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh)

Nhằm tuyên truyền tháng hành động vì trẻ em năm 2021 theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em của các cấp, các ngành và người dân, tuyên truyền và đưa tin, bài về các hoạt động liên quan đến Tháng hành động vì trẻ em; nêu gương những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên các kênh thông tin đại chúng.

4. Tuyên truyền Phòng, chống và loại trừ bệnh Sốt rét (theo Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh)

Nhằm truyền thông giáo dục sức khỏe phòng, chống Sốt rét trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tuyên truyền hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống Sốt rét 25/4 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và phát động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống bệnh Sốt rét.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trong giai đoạn phòng, chống và loại trừ Sốt rét tới cộng đồng bằng các phương pháp tuyên truyền thích hợp, đặc biệt truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếp cho đối tượng có nguy cơ cao. Loại bỏ tư tưởng chủ quan coi nhẹ công tác phòng, chống Sốt rét ở vùng Sốt rét đã giảm thấp, đặc biệt tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị, trường học và các thôn (bon, bản, khu, xóm) về công tác phòng, chống bệnh Sốt rét.

5. Tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (theo Hướng dẫn số 04/HD-SVHTTDL ngày 18/5/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nhằm tuyên truyền về nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình với Chủ đề: “*Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc*”.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền tôn vinh những giá trị văn hóa nhân văn sâu sắc về truyền thống của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ.

6. Tuyên truyền cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông (theo Công văn số 890/SHK-TTĐT ngày 14/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm tăng khả năng hiện thực hóa của dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền thông tin rộng rãi đến tất cả các thành phần xã hội, thu hút đông đảo các đối tượng thí sinh tham gia dự thi nhằm tăng cường thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

7. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (theo Công văn số 1055/STNMT-BVMT ngày 19/5/2021 của Sở Tài và Môi trường)

Nhằm tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021. Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ <http://www.monre.gov.vn/>; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ <https://monremedia.vn/>; Tổng cục Môi trường, địa chỉ <http://vea.gov.vn/>, Ban công ước về đa dạng sinh học, địa chỉ: [https:// www.cbd.int/biodiversity-day](https://www.cbd.int/biodiversity-day); trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: <http://stnmt.daknong.gov.vn>.

8. Tuyên truyền một số dự án trên địa bàn tỉnh (theo Công văn số 2376/UBND-KTN ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh)

Nhằm tuyên truyền đầy đủ, công khai, minh bạch về ý nghĩa, tầm quan trọng dự án, công tác giải phóng mặt bằng, thông báo cho người dân hiểu về tầm quan trọng các Dự án, chính sách của Đảng và quy định của pháp luật để tạo

điều kiện cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng kế hoạch, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện tốt giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật. Trường hợp người dân chưa đảm bảo quyền lợi thì gửi đơn khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời UBND tỉnh sẽ đảm bảo thực hiện việc giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo đúng quy định của nhà nước.

9. Tuyên truyền toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trẻ em (theo Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh)

Nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân và trẻ em tích cực tập luyện môn bơi để phòng chống đuối nước và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, tranh ảnh, phát video về kỹ thuật bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa điểm tổ chức Lễ phát động. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: “Toàn dân tham gia phòng, chống đuối nước trẻ em”; “Học bơi để phòng, chống đuối nước”; “Học bơi để nâng sức khỏe và phát triển thể lực tầm vóc”; “Học bơi để an toàn trong môi trường nước”; “Toàn dân hưởng ứng Chương trình sức khỏe Việt Nam”; “Toàn dân tích cực học bơi phòng, chống đuối nước”.

10. Tuyên truyền thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2021 (theo Kế hoạch số 361/KH-BTC ngày 20/5/2021 của BTC các hoạt động kỷ niệm 309)

Nhằm tuyên truyền thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2021 phát huy phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”; Công tác thông tin liên lạc, công tác hậu cần phục vụ công tác cứu người và chữa cháy; Kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi tham gia giải quyết các sự cố cháy, nổ, tai nạn có quy mô lớn và phức tạp ở nơi tập trung đông người.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường hoạt động tuyên truyền về nội dung chương trình thực tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng phương tiện tham gia cấp tỉnh để giáo dục; nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

11. Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân

phòng cháy và chữa cháy (theo Kế hoạch số 362/KH-BTC ngày 20/5/2021 của BTC các hoạt động kỷ niệm 309)

Nhằm tuyên truyền Lễ kỷ niệm nhằm ôn lại và tôn vinh truyền thống vẻ vang qua 60 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân PCCC; đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền đưa tin Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy.

12. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam (theo Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 11/5/2021)

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGD) đối với sức khỏe của mỗi người dân, mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước, của tỉnh Đắk Nông.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các hoạt động truyền thông về thành tựu 60 năm thực hiện công tác dân số và định hướng công tác dân số theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và các Nghị quyết, Chiến lược, Chương trình và Đề án đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về công tác dân số, tạo sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình dân số và phát triển.

13. Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh doanh trái phép thuốc lá xì gà (theo Công văn 279/TTCS-TTTH ngày 10/5/2021 của Cục Thông tin cơ sở)

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà. Tuyên truyền tới người dân, xã hội, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán thuốc lá, xì gà không rõ nguồn gốc. Truyền thông tới người dân, xã hội không bao che, tiếp tay choc ác hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán thuốc lá, xì gà không rõ nguồn gốc, kịp thời đưa tin có liên

quan về kết quả đấu tranh, xử lý vi phạm đối với các đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán thuốc lá xì gà không rõ nguồn gốc.

14. Tuyên truyền ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (theo Công văn số 2083/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh)

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điếu truyền thống, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.

15. Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (theo Kế hoạch số 327/KH-BCĐ ngày 04/5/2021 của BCĐ PCTP, TNXH & XDPTTTHVVTĐ tỉnh)

Nhằm tuyên truyền giáo dục, phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, AIDS, mại dâm. Chú trọng vai trò của mỗi gia đình và cộng đồng trong công tác phòng ngừa không để số người nghiện gia tăng, nhất là không để ma túy xâm nhập vào học đường, đảm bảo giữ vững trường học không có học sinh nghiện ma túy; ngăn chặn không để xảy ra tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn; phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm bằng nhiều hình thức; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”; chú trọng đổi mới nội dung, triển khai tổng thể các loại hình thông tin, tuyên truyền, duy trì và phát huy loại hình tuyên truyền có hiệu quả. Lựa chọn các loại hình thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, đặc biệt cần quan tâm đến những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, chú trọng chỉ đạo tuyên truyền các đối tượng có nguy cơ cao như học sinh, sinh viên, các đối tượng là lái xe tải, xe khách, xe taxi, đối tượng trong nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, số có biểu hiện vi phạm về tội phạm và tệ nạn ma túy ở cộng đồng.

16. Tuyên truyền chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững (theo Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh)

Nhằm quán triệt và phổ biến rộng rãi nội dung Chương trình trong các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động theo hướng sản xuất và tiêu dùng bền vững; góp phần phát triển kinh tế đồng bộ, hiệu quả, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng khác về Chương trình nhằm phổ biến

đến tận người dân về sản xuất và tiêu dùng bền vững, đặc biệt là các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và cung ứng các sản phẩm.

17. Tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới (theo Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh)

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch; tạo lập môi trường du lịch lành mạnh, văn minh, hiện đại với các sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, chất lượng và mang đậm bản sắc của địa phương góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách phát triển du lịch của tỉnh.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực du lịch và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm lợi dụng du lịch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trang thông tin điện tử, ứng dụng trong lĩnh vực du lịch có hoạt động vi phạm pháp luật.

18. Tuyên truyền kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh)

Nhằm tuyên truyền Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 21/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh về lợi ích, vai trò, ý nghĩa, lộ trình triển khai đưa vào khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

19. Tuyên truyền chuyển đổi số ngành Thư viện (theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh)

Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời nội dung “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là người làm công tác thư viện, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo và người làm công tác thư viện trên địa bàn tỉnh về vai trò quan trọng và yêu cầu sớm triển khai chuyển đổi số ngành thư viện đồng bộ với chuyển đổi số ngành văn hóa, thể thao và du lịch (bảo tàng, di sản, du lịch...) nhằm xây dựng hệ sinh thái số với nội dung sâu sắc, đa dạng, cách thức tổ chức, khai thác tài nguyên và sản phẩm thông tin, tiện ích và dịch vụ phong phú, sinh động, đáp ứng nhu cầu của mọi người dân trong nền kinh tế số, xã hội số.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền các nội dung trên đầy đủ, có hiệu quả./

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Cục TTCS;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở VH TT & DL; Sở LĐ TB & XH;
- Sở KH & ĐT, Sở TN & MT;
- Công an tỉnh;
- Sở Y tế, Sở Công thương;
- Ban Giám đốc;
- Trang TTĐT Sở TTTT;
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**